

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	889,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	593,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	593,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	402,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัด พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท กำหนด ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	190,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนัก ปลัด ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	268,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิก จ่าย ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	156,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าขุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากำจัดวัชพืช ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>		
ค่าซั๊กฟ็อก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าสร้างรูป	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซั๊กฟ็อก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าสร้างรูป ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร เอกสาร และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระจเข้ตอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยตอกไม้พวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระจเข้ตอกไม้ พวงมาลา หรือหรีด สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

<p>โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดกิจการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 9</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	35,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป รง ไม้ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึกสี-ขาว ต้า แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แมนบอร์ด ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	25,000 บาท
งบลงทุน	รวม	27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ 1)เก้าอี้แบบพนักพิงกลาง 2)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 3)ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 63 ซม. 4)ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 97 ซม. -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง วันที่ 9 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	7,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อม กลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,726,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,782,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,782,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,668,540 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงประจำปี ตำแหน่งครู หรือครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ผู้มีสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	879,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	3,158,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,033,525 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	114,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าชุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากำจัดวัชพืช ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบ หาม และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	789,525 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 12

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	2,079,475 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ อาหารเสริม(นม) ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	1,980,475 บาท

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น กระเบื้อง ตะปู อ่างล้างมือ ท่อต่างๆ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์(รวมก้ำมะถัน กรดต่างๆ) สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น กระจาขเขียน โปสเตอร์ แมมโมร์การ์ด ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>วัสดุกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล นกหวีด ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น ดิสก์หมวกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	9,000 บาท

วัสดุการศึกษา	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดานดำ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
วัสดุสนาม	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก เข็มทิศ เปลอสนาม ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,756,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,756,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,562,400 บาท
<p> เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)</p> <p> -โรงเรียนบ้านนาเกิดผล</p> <p> -โรงเรียนวัดคงคาเจริญ</p> <p> -โรงเรียนบ้านคลองขุด</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านคลองขุด	จำนวน	72,000 บาท
<p> เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านคลองขุด โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

<p>อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาเกิดผล</p> <p>เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาเกิดผล โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดราคำลังครูผู้สอนปฐมวัย</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	72,000 บาท
<p>อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ</p> <p>เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โครงการครูจิตอาสาแบ่งปันความรู้เพื่อเด็กโรงเรียนวัดคงคาเจริญ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	524,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการจ้างงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลหนองหงส์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 16</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>		
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 7</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก แปรง อ่างล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>		

<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เลือด เคมีภัณฑ์ สำลี ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบชุดปฏิบัติ งาน เครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนห้องก่อนวัยอันควร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนห้องก่อนวัยอันควร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 21</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)</p>	จำนวน	10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ งาน เครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)</p>		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,990,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,412,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,412,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง พร้อมเงิน ปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตามกรอบ แผนอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน พิเศษ เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพินิจ งานองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตาม กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิ์ได้รับค่า ตอบแทนเป็นรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผน งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่างตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,578,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ทำหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓ ๐402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,020,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	250,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าชุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากำจัดวัชพืช ค่าจ้างถ่ายแบบแปลน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าล้างรูป	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซั๊กฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าล้างรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
---------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าติดตั้งโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

<p>ค่าติดตั้งประปา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา</p> <p>-ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นสิทธิ์ของการประปา</p> <p>-ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าติดตั้งไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า</p> <p>-ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า</p> <p>-ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟ การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เช่นค่าธรรมเนียมศาล ค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและการทำประโยชน์ที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรองการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานการจัดประชุมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าภาพในการประชุม ดังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	1,058,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	123,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน และ อุปกรณ์ น้ำยาล้างห้องน้ำและอุปกรณ์ ไม้กวาด พรหมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ น้ำส้ม ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ามันหาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง อัดจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาล้างจาน เลือด เคมีภัณฑ์ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกิ้นและสี พิล์ม เมมโมริการ์ด ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	845,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	617,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	617,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	376,080 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	241,680 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	222,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	131,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าชุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากำจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		

ค่าซั๊กฟลอก ค่าระวางบรรทุก ค่าล้างรูป	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซั๊กฟลอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ ซื้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร เอกสาร และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับงานในความรับผิดชอบ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองหงส์ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าอากรแสตมป์ในการทำ สัญญา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและการทำประโยชน์ที่ดิน ค่า ธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์ เอกสาร ฯลฯ รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ในการเลี้ยงรับรองการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มา นิเทศ เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานการจัดประชุมต่างๆ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าภาพในการประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 9

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

<p>โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการวิทยุ ห้วยไร่ ใสใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิทยุ ห้วยไร่ ใสใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 12</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า สตรีและผู้ดูแลคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า สตรีและผู้ดูแลคนพิการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 8</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)		
งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ใช้ในการเก็บแฟ้มเอกสาร โดยมีรายละเอียด		
1)มีมือจับชนิดปิด		
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 7		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	656,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	636,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	494,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าชุดหุ้ม ค่าวางแนว ค่ากำจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโลโก้ หรือถ้วยรางวัล ทีมมอบให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา รั้ว ขบวนกีฬาสาสิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโลโก้ หรือถ้วยรางวัล ทีมอบให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา รั้วขบวนกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)